

# Tăng cường hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học công nghệ, tiêu thụ sản phẩm



Hội Nông dân tỉnh và Bưu điện tỉnh ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ nông dân đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử.

Hoạt động hỗ trợ nông dân về khoa học công nghệ gắn liền với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hàng năm, hội nông dân các cấp đã tổ chức gần 2.000 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 200.000 lượt hội viên; phối hợp tổ chức trên 300 lớp đào tạo nghề cho gần 10.000 nông dân; hỗ trợ xây dựng hàng trăm mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, theo chuỗi giá trị để hội viên tham quan, học tập và làm theo. Bên cạnh đó, hội nông dân còn hỗ trợ cho

hội viên về vốn, cung ứng phân bón trả chậm, xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học hiệu quả để tổ chức cho hội viên tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm để nhân rộng. Nội dung chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng rất phong phú về các lĩnh vực: phổ biến sử dụng phân bón NPK vi sinh, ứng dụng chế phẩm vi sinh trong xử lý rơm rạ, trong xử lý chất thải chăn nuôi, trong xử lý nước nuôi tôm, cua... Một số hội viên nông dân đã đi tiên phong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất: tự động hóa trong chăn nuôi lợn, gà; ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, sử dụng nhà màng trong trồng

đưa lưới; sử dụng hệ thống tự động hóa trong điều chỉnh nhiệt độ, thông gió trong chăn nuôi gà, lợn... Việc phổ biến ứng dụng khoa học công nghệ được hội nông dân tổ chức với các hình thức đa dạng: tổ chức các hội nghị, hội thảo, tham quan mô hình, qua bản tin, website, tuyên truyền trên Báo Thái Bình, Đài PTTH tỉnh... Hội nông dân các cấp đã tăng cường phối hợp với các sở, ngành, đơn vị để có nguồn lực tổ chức các hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng phân bón... cho hội viên, nông dân.

Thông qua việc tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã mang lại những thay đổi tích cực trong nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân. Sản xuất nông nghiệp chuyển sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, hình thành những vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn; tạo ra nhiều sản phẩm chủ lực có chất lượng, thương hiệu, giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, nhiều gia đình hội viên, nông dân đã chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu; thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm, đem lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động.

Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm của hội viên thông qua sàn thương mại điện tử, các hội chợ, hội thảo, qua các tạp chí thương mại... Ký kết chương trình phối hợp với Bưu điện tỉnh lựa chọn các hộ có sản phẩm bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để tập huấn hướng dẫn cách thức đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử postmart.vn. Theo đó, liên ngành tập trung thực hiện 5

nhệm vụ gồm: phối hợp tuyên truyền, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm; triển khai chuỗi cung ứng hàng hóa, nông sản nông nghiệp an toàn, chất lượng cao; hợp tác xây dựng và phát triển chuỗi sản xuất giá trị bền vững gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia; phát triển lực lượng cộng tác viên, đại lý bán hàng. Đến nay, liên ngành đã tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, hướng dẫn hàng nghìn hội viên, nông dân cách thức tạo tài khoản, viết bài, chụp hình, xây dựng các video quảng bá về sản phẩm, dịch vụ để đăng trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội; sử dụng phương thức thanh toán điện tử an toàn, tin cậy cho các giao dịch thương mại điện tử; phương thức, cách làm, kết nối đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử cũng như cách tạo lập các trang web, mạng xã hội để giới thiệu, quảng bá nông sản. Tổ chức hội cũng phối

hợp rà soát, thu thập thông tin của hàng nghìn hộ sản xuất nông nghiệp cập nhật lên giới thiệu, bán sản phẩm nông sản trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Kết quả bước đầu, hầu hết các sản phẩm OCOP của tỉnh và một số sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của nông dân đã được đưa lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn.

Ngoài ra, hàng năm hội chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm thông qua các hội chợ xúc tiến thương mại, các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh để giới thiệu sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Qua đó đã có hàng trăm sản phẩm của nông dân Thái Bình được giới thiệu, quảng bá, góp phần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, khẳng định giá trị thương hiệu sản phẩm nông nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế.

Thực tiễn tổ chức các hoạt

động giúp hội viên, nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học công nghệ, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm cho thấy, các cấp hội phải xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm; phải đưa vào chỉ tiêu thi đua chấm điểm xếp loại hàng năm và có sự phối hợp với các doanh nghiệp tạo điều kiện tổ chức thực hiện mới có hiệu quả cao. Quá trình thực hiện cần tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết, khen thưởng kịp thời; đồng thời phải tận dụng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các cơ chế, chính sách về tài cơ cấu ngành nông nghiệp; tích tụ, tập trung ruộng đất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi... cùng với phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của hội viên, nông dân.

**LÊ HỒNG SƠN**  
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh



Ứng dụng khoa học công nghệ nuôi cấy nấm đồng trùng hạ thảo tại xã Phú Lương (Đông Hưng).

## THÁI THỤY

# Khắc phục tồn tại, hạn chế về chống khai thác IUU



Ngư dân huyện Thái Thụy vận chuyển cá từ tàu lên bờ tại bến cá Vĩnh Trà (thị trấn Diêm Điền).

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tập trung thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) và chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ tư, huyện Thái Thụy đã và đang tăng cường triển khai các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động khai thác IUU, qua đó nỗ lực cùng với tỉnh và cả nước gỡ “thẻ vàng” EC trong lĩnh vực thủy sản.

Đến tháng 1/2023, trên địa bàn huyện Thái Thụy có 429 tàu thuyền khai thác thủy sản có chiều dài từ 6m trở lên với 1.258 lao động. Thời gian qua, huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, đạt được một số kết quả tích cực: Công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá có chiều dài từ 12m trở lên trong toàn huyện đạt gần 99%; cấp và gia hạn giấy phép thủy hải sản cho tàu cá đạt gần 94%; cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của tàu cá đạt 100%; đánh dấu tàu cá, sơn ca-bi và biển số đạt 100%; kết quả lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá đạt hơn 98%; tổng số thiết bị hiện đã gia hạn và duy trì tín hiệu giám sát hành

trình trên tàu cá đạt hơn 98%; công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá rời, cập cảng cũng được các lực lượng chức năng huyện duy trì thường xuyên.

Cảng cá Tân Sơn, xã Thụy Hải nhiều tháng qua ghi nhận hoạt động tích cực và liên tục của lực lượng chức năng trong việc quản lý tàu thuyền xuất và về cảng, kiểm tra, theo dõi việc khai báo ngư trường, sản lượng khai thác được sau mỗi chuyến đi, nhất là việc tuân thủ lắp và duy trì hoạt động của hệ thống giám sát hành trình của các tàu cá cỡ lớn... Ông Bùi Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện cho biết: Từ tháng 6/2022 đến đầu tháng 3/2023, tổ công tác thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU thường trực tại các cảng, bến cá đã tiến hành xác nhận cho hơn 10.000 lượt phương tiện đủ điều kiện xuất bến; tổng số báo cáo nhật ký khai thác, nhật ký thu mua hải sản của chủ tàu đã nộp là gần 9.000 báo cáo, nhật ký. Hiện nay, đơn vị tiếp tục chỉ đạo các tổ công tác thực hiện việc kiểm soát tàu ra vào cảng, bến cá theo quy định; hướng dẫn việc ghi, thu, nộp nhật ký báo cáo khai thác và cập nhật sản lượng, thành phần thủy sản bốc dỡ qua cảng.

Mặc dù đã đạt được một số kết quả tích cực, tuy nhiên theo đánh giá của ngành chức năng huyện Thái Thụy, việc triển khai chống khai thác IUU trên địa bàn huyện vẫn còn những tồn tại, hạn chế như tàu cá mất tín hiệu kết nối trên biển 10 ngày, khai thác vượt ranh giới trên biển... Ông Lê Nguyên Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Nhằm sớm khắc phục khai thác được sau mỗi chuyến đi, nhất là việc tuân thủ lắp và duy trì hoạt động của hệ thống giám sát hành trình của các tàu cá cỡ lớn... Ông Bùi Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện cho biết: Từ tháng 6/2022 đến đầu tháng 3/2023, tổ công tác thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU thường trực tại các cảng, bến cá đã tiến hành xác nhận cho hơn 10.000 lượt phương tiện đủ điều kiện xuất bến; tổng số báo cáo nhật ký khai thác, nhật ký thu mua hải sản của chủ tàu đã nộp là gần 9.000 báo cáo, nhật ký. Hiện nay, đơn vị tiếp tục chỉ đạo các tổ công tác thực hiện việc kiểm soát tàu ra vào cảng, bến cá theo quy định; hướng dẫn việc ghi, thu, nộp nhật ký báo cáo khai thác và cập nhật sản lượng, thành phần thủy sản bốc dỡ qua cảng.

tra, giám sát chặt chẽ tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU thông báo tới chính quyền địa phương, các đồn biên phòng để xử lý theo chức năng, nhiệm vụ... Xã Thái Thượng hiện có gần 90 tàu thuyền khai thác thủy sản. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, xã đang đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định về chống khai thác IUU cho ngư dân trên địa bàn. Ông Lưu Đức Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Qua công tác tuyên truyền, giám sát, kiểm tra cho thấy, hiện nay, cơ bản các chủ tàu thuyền trên địa bàn đã chấp hành các quy định về việc chống khai thác IUU. Tuy nhiên, theo thông báo của cơ quan chức năng, đầu năm nay trên địa bàn xã có một tàu ngớt kết nối hành trình trên biển 10 ngày. Ngay sau khi nhận được thông báo, xã đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu chủ phương tiện kết nối trở lại và cam kết không tái vi phạm. Xã đang tích cực rà soát, thống kê, tổng hợp để báo cáo số lượng tàu cá trên địa bàn quản lý, nhất là những tàu không tham gia khai thác và tàu có nguy cơ vi phạm khai thác IUU để theo dõi, quản lý; phân công cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân theo dõi, quản lý đối với các tàu cá hiện đang hoạt động; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác chống khai thác IUU trên địa bàn.

Thời gian tới, đoàn thanh tra EC đến Việt Nam kiểm tra ngẫu nhiên tại một số địa phương để quyết định có gỡ “thẻ vàng” với thủy sản Việt Nam hay không. Ngoài nỗ lực của ngành chức năng trong tỉnh, huyện Thái Thụy rất cần sự hợp tác và tuân thủ quy định khai thác của các ngư dân. Sản phẩm thủy sản Việt Nam nói chung, Thái Bình nói riêng càng rộng cửa vào thị trường châu Âu thì giá trị hải sản càng cao, ngư dân chính là người được hưởng lợi nhất. Chính vì thế, từng ngư dân, chủ tàu cá phải ý thức được điều này để loại bỏ những lợi ích ngắn hạn.

**TRẦN TUẤN**

## PHỤ NỮ VŨ ĐÔNG

# Góp sức cho mục tiêu đưa xã trở thành phường

Với nhiều việc làm thiết thực, thời gian qua, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình) đã góp sức cho mục tiêu đưa xã trở thành phường.

Xác định hội viên, phụ nữ vừa là chủ thể vừa là người trực tiếp hưởng thụ những thành quả của mục tiêu xây dựng xã trở thành phường vào năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Vũ Đông đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “5 có, 3 sạch”. Bà Tô Thị Hải, Chi hội Phụ nữ thôn Lê Lợi cho biết: Gia đình tôi và các gia đình khác trong thôn thực hiện phân loại rác tại hộ gia đình từ nhiều năm rồi. Chúng tôi còn tích góp chai nhựa, lon bia, giấy vụn để bán nên khi Chi hội triển khai mô hình thu gom phế liệu gây quỹ trên địa bàn xã có một tàu ngớt kết nối hành trình trên biển 10 ngày. Ngay sau khi nhận được thông báo, xã đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu chủ phương tiện kết nối trở lại và cam kết không tái vi phạm. Xã đang tích cực rà soát, thống kê, tổng hợp để báo cáo số lượng tàu cá trên địa bàn quản lý, nhất là những tàu không tham gia khai thác và tàu có nguy cơ vi phạm khai thác IUU để theo dõi, quản lý; phân công cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân theo dõi, quản lý đối với các tàu cá hiện đang hoạt động; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác chống khai thác IUU trên địa bàn.

Cùng với phân loại rác, xử lý rác thải tại nguồn, Hội LHPN xã Vũ Đông và các chi hội còn triển khai tổng vệ sinh môi trường, cắt tỉa đường hoa, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, vận động các hộ mặt đường có buôn bán không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xóa các quảng cáo, rao vặt trái phép; hướng dẫn gia đình hội viên bố trí, sắp xếp đồ dùng trong gia đình gọn gàng ngăn nắp, quy hoạch

đặc biệt là các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Với tinh thần đoàn kết thân ái, hàng năm, Hội LHPN xã đã vận động hội viên giúp đỡ những trường học khó khăn, rui ro đột xuất. Hội phối hợp nhận đỡ đầu 3 trẻ mồ côi với mức hỗ trợ từ 200.000 - 500.000 đồng/tháng. Hàng năm, Hội tổ chức khảo sát các trường hợp phụ nữ nghèo và phụ nữ nghèo làm chủ hộ để có biện pháp trợ giúp phù hợp như tư vấn về kỹ thuật, tạo vốn, hỗ trợ ngày công, hướng dẫn cách thức quản lý trong gia đình. Trong năm 2022, các chi hội đã giúp 2 gia đình do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Cùng với đó, Hội chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Chi Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Thái Bình cho biết: Hội LHPN xã Vũ Đông là điểm sáng trong công tác xã hội và phong trào phong trào thành phố. Nhiều phong trào, hoạt động, Thành hội chọn Hội LHPN xã Vũ Đông làm điểm để nhân rộng.

**PHƯƠNG CHI**



Phụ nữ thôn Lê Lợi, xã Vũ Đông thu gom phế liệu gây quỹ giúp phụ nữ, trẻ em nghèo.